
 

 

 

 

 

Fundur stýrihóps um bættar starfsaðstæður í leikskóla þann  30. Jan 2018. 

Fundur hófst kl. 10.00  

Mættir: Hörður Svavarsson, Svava Björk Mörk, Fanney Dóróthe Halldórsdóttir og Jenný D. 

Gunnarsdóttir sem tók niður punkta sem komu fram á fundinum. 

 Rætt að Guðmundur og Hörður mæltu sér mót til þess að fara yfir vistunartíma og já hver og 

hvort það verði kostnaðarhækkun eða lækkun.  

 Leggja fyrir á næsta fundi starfshópsins bréfið frá Hjalla vegna styttingu vinnuvikunnar, einnig 

þá óformlegu punkta sem fram hafa komið frá leikskólum Félagsstofnunar stútenda. Virðist 

þó fljótt á litið ekki vera mikið haldbært varðandi útspil þessara skóla. Einnig að 

starfshópurinn vinni úr þeim gögnum, flokki þau og raði sem leikskólastjórarnir unnu á fundi 

þann 31. jan sl.  

 Að vera búin að fá í hendur fyrir fundinn 9. febrúar skýrslu frá Reykjavíkurborg um bættar 

starfsaðstæður ef hún verður komin fyrir þann tíma. Spurning hvort Haraldur verði komin 

með kynningu fyrir hópinn þann 9.  

 Fanney talaði um að mikilvægt væri fyrir okkur að hafa Berglindi með í þessari vinnu vegna 

jafnlaunastefnunnar 

 

Jenný D. Gunnarsdóttir sign 

 

 


